

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ผู้อนุบาลขอลาออกและตั้งผู้อนุบาลคนใหม่แทนคนเดิม

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๔๖/๒๕๖๒

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๒๙/๒๕๖๒

คดีสืบเนื่องมาจากศาลจังหวัดศรีสะเกษ มีคำสั่งให้ นายสุรเดช ศรีสะอาด เป็นคนไร้ความสามารถ และตั้ง นางสมร ศรีสุวรรณ ผู้ร้อง เป็นผู้อนุบาล

นางสมร ศรีสุวรรณ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้อนุบาลของ นายสุรเดช ศรีสะอาด คนไร้ความสามารถ และตั้งให้ นายประภาส ศรีสะอาด เป็นผู้อนุบาลแทนผู้ร้อง ศาลจังหวัดศรีสะเกษ มีคำสั่งให้โอนคดีมายังศาลนี้

ทางไตสวนผู้ร้องนำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็นมารดาและเป็นผู้อนุบาลของ นายสุรเดช ศรีสะอาด คนไร้ความสามารถ ซึ่งปัจจุบันนายสุรเดชยังเป็นคนไร้ความสามารถอยู่ ผู้ร้องมีอายุ ๘๖ ปี ชราภาพมากแล้ว ไม่สามารถที่จะเป็นผู้อนุบาลของนายสุรเดชอีกต่อไป ขอลอนตัวออกจากการเป็นผู้อนุบาล นายประภาส ศรีสะอาด เป็นบุตรของผู้ร้องและเป็นน้องชายร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายสุรเดช มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเดียวกันกับนายสุรเดชคนไร้ความสามารถและเป็นผู้เลี้ยงดูคนไร้ความสามารถ มาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยนายสุรเดชมีที่ดิน ๒ แปลง นายประภาสไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้อนุบาล มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้อนุบาลของนายสุรเดชแทนผู้ร้องได้ ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้อง แล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏว่ามีเหตุที่ศาลจะสั่งถอนผู้ร้องออกจากการเป็นผู้อนุบาล แต่ปัจจุบันผู้ร้องมีอายุ ๘๖ ปี สุขภาพไม่แข็งแรงและชราภาพมากแล้ว ไม่สามารถเป็นผู้อนุบาลได้อีกต่อไป การที่ผู้ร้อง ขอลอนตัวออกจากการเป็นผู้อนุบาลของคนไร้ความสามารถนั้น พอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอลาออก จึงเห็นสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องลาออกจากการเป็นผู้อนุบาลของคนไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๔๘/๗ (๒) ปัจจุบันนี้นายสุรเดชยังเป็นคนไร้ความสามารถอยู่ เมื่อศาลอนุญาตให้ผู้ร้องลาออกจากการเป็นผู้อนุบาลแล้ว คนไร้ความสามารถจึงไม่มีผู้อนุบาล

นายประภาสเป็นบุตรของผู้ร้องและเป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับคนไร้ความสามารถทั้งไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามมิให้เป็นผู้อุปการิตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรตั้งนายประภาสให้เป็นผู้อุปการิตของ
คนไร้ความสามารถแทนผู้ร้อง

จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ นางสมร ศรีสุวรรณ ผู้ร้อง ลาออกจากการเป็นผู้อุปการิตของ
นายสุรเดช ศรีสะอาด และตั้ง นายประภาส ศรีสะอาด ให้เป็นผู้อุปการิตของคนไร้ความสามารถแทนผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สวัสดิ์ สมแก้ว

ผู้พิพากษา